
BORGARRÁÐ 25. október 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
fjölda og staðsetningu Airbnb - R18100365

Óskað er eftir yfirlit yfir fjölda og staðsetningu þeirra sem hafa verið að reka Airbnb íbúðir til 
útleigu?


